
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2565  

ครั้งที่ 2 /2565 
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ. ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 
******************************************************************** 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายอุดร  ยั่งยืน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
2. นายอรัณย์ธรรม ค านนท์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
3. นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
4. นายจันหอม  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
5. นางมะลิวรรณ์ สุพร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
6. นางจุฑารัตน์  กลางประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
7. นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
8. นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
9. นายสัญญา  ถุดทิง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
10. นายสมบูรณ์  จูมนา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
11. นายอุดร  ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
12. นายวิลัย  พันทะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทิน  จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
2. นายโฮม  ดีดวงพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
3. นายสมหวัง  ดีดวงพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
4. นายเสย  รุ่งโรจน์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
5. นายดาธรรม  ดีดวงพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น 
6. นายวิวัฒนช์ัย  เรชิวงค์  ปลัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
7.นางสาวพรรณงาม หวายเค  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. ว่าที่ร้อยโทวัลย์ชัย ศรีลาศักดิ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลดงเย็น 
9. นายพงศ์รพี  ดีดวงพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10. นางสาวธัญญาภรณ ์ ชาเสน  พนักงานจ้างเหมาบริการ   

เริ่มเวลาประชุม  09.00 น.  
นางฐนิดา ดีดวงพันธ์  เลขานุการสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญ          
นายอุดร ยั่งยืน ประธานสภาฯ ประกอบพิธีเ พ่ือแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                  
ขอเรียนเชิญค่ะ 
 
 
            /นายอุดร... 



 
 

      -2- 
นายอุดร  ยั่งยืน   ร้องเพลงชาติ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ที่ประชุมพร้อมกันพนมมือกล่าวสวดมนต์ 
(ประธานสภาฯ)  ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์ เมื่อประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จ นางฐนิดา ดีดวงพันธ์ เลขานุการสภาฯ 
(เลขานุการสภาฯ)  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านอุดร ยั่งยืน ประธานสภา
   เทศบาล ต าบลดงเย็น กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป         
   ขอเรียนเชิญค่ะ 
   (นายอุดร ยั่งยืน ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็นขึ้นท าหน้าที่ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม   - ไม่มี -   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565  
   ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565  
นายอุดร ยั่งยืน  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  สมัยสามัญ     
(ประธานสภาฯ)  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565  

ที่ประชุมสภาฯ  ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม 

นายอุดร ยั่งยืน  เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดจะเสนอแก้ไขรายงานเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ)  หรือไม่ เชิญครับ 

(ที่ประชุมสภาฯ)  ไม่มี 

นายอุดร ยั่งยืน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับรอง 
(ประธานสภาฯ)  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็นสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565  
   ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถ้าท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมให้ยกมือครับ  
   (รับรองด้วยคะแนน 11 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอุดร ยั่งยืน  3.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2566               
(ประธานสภาฯ)  วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 
   (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ 
   ขอเชิญท่านนายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น กระผมนายอุทิน จันทะโสม 
(นายกเทศมนตรี) นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดงเย็น จะได้
   เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลดงเย็นอีกครั้งหนึ่ง 
               /ฉะนั้น... 
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   ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลดงเย็น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และ
   สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึ งสถานะการคลั ง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย                
   การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้     

   1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป       
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 26,101,489.72 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 84,660,357.20 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,571,476.99 บาท 
    1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 
    รวม 0.00 บาท 
    1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม                    
    17,901.90 บาท 

    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
   2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    2.1 รายรับจริง จ านวน 82,373,956.86 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร     จ านวน 41,052.59 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 156,172.55 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน 134,181.98 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 1,219,762.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน 719,687.86 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน    จ านวน 1,405.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 34,801,024.50 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน    จ านวน 45,300,670.38 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 20,318,263.00 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 76,556,876.08 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง      จ านวน 18,342,240.00 บาท 
   งบบุคลากร     จ านวน 31,606,354.34 บาท 
   งบด าเนินงาน     จ านวน 18,957,911.74 บาท 
   งบลงทุน      จ านวน 4,191,290.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน     จ านวน 3,459,080.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น     จ านวน 0.00 บาท 
           /2.4 รายจ่าย... 
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  2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 17,457,326.00 บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 0.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท  

  1. รายรับ    
   รายรับ     รายรับจริง       ประมาณการ ประมาณการ 
        ปี  2564        ปี 2565            ปี 2566 
  รายได้จัดเก็บเอง       
   หมวดภาษีอากร     41,052.59          182,000.00       220,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต          156,172.55          164,000.00        86,000.00 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            134,181.98          310,000.00      210,000.00 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์    1,219,76   2.001,500,000.00   1,600,000.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            719,687.86          462,000.00      412,000.00 
   หมวดรายได้จากทุน       1,405.00              5,000.00       5,000.00 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง                           2,272,261.98       2,623,000.00  2,533,000.00 

  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
   หมวดภาษีจัดสรร        34,801,024.50      34,777,000.00   38,867,000.00 

   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร      34,801,024.50     34,777,000.00  38,867,000.00 
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
   หมวดเงินอุดหนุน        45,300,670.38    48,000,000.00   48,000,000.00 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน       45,300,670.38    48,000,000.00  48,000,000.00 
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  รวม           82,373,956.86    85,400,000.00  89,400,000.00 

  2. รายจ่าย 
   รายจ่าย                รายจ่ายจริง      ประมาณการ          ประมาณการ 
           ปี 2564          ปี 2565               ปี 2566 
  จ่ายจากงบประมาณ       
   งบกลาง           18,342,240.00    18,985,137.00   18,124,957.00 
   งบบุคลากร           31,606,354.34    37,570,730.00   37,717,973.00 
   งบด าเนินงาน           18,957,911.74    20,640,133.00   22,398,270.00 
   งบลงทุน                        4,191,290.00      4,537,400.00     7,228,800.00 

              /งบเงินอุดหนุน… 
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  งบเงินอุดหนุน              3,459,080.00     3,666,600.00     3,930,000.00 
  รวมจ่ายจากงบประมาณ                            76,556,876.08  85,400,000.00  89,400,000.00 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

 ด้าน        รวม 
 ด้านบริหารทั่วไป   
 แผนงานบริหารงานทั่วไป    19,910,793 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน     2,742,060 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา     28,237,270 
 แผนงานสาธารณสุข       5,344,400 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์           90,700 
 แผนงานเคหะและชุมชน      3,478,820 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ       300,000 

 ด้านการเศรษฐกิจ   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     8,399,000 
 แผนงานการเกษตร            65,000 
 แผนงานการพาณิชย์       2,707,000 

 ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
 แผนงานงบกลาง     18,124,957 
 งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    89,400,000 

 รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ  

นายอุดร ยั่งยืน  วาระนี้มีท่านใดสงสัย หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายสมบูรณ์ จูมนา กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(สมาชิกสภาฯ)  กระผมนายสมบูรณ์ จูมนา  สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2 ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้แถลง
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล สิ่งที่กระผมสงสัยในค าแถลง
   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหน้าที่ 115  

            /ผมคิดว่า… 
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   ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่อาจจะลงตัวเลขผิด ตรงโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาจาน        
   หมู่ที่ 8 – กุดหลง เสริมพ้ืนผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร งบประมาณ 
   140,000 บาท อยากให้ท่านได้ชี้แจงงบประมาณตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ  

นายอุดร ยั่งยืน  ขอขอบคุณท่านสมบูรณ์ จูมนา มากครับ วาระนี้มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัย หรือต้องการ       
(ประธานสภาฯ)  อภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

นายกิจกูล ดีดวงพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ) ส าหรับหน้าที่ 115 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาจาน ตรงนี้ก็คือต้องมีการ     
   ยกระดับคันทางข้ึนใหม่เหมือนกับท าถนนใหม่แต่ท าอยู่เส้นเดิม มีความกว้างของถนน 4 เมตร 
   ยาว 350 เมตร ซึ่งถนนเดิมช ารุดเสียหาย จ าเป็นต้องยกระดับถนนใหม่เหมือนเรา             
   ท าถนนใหม่ ยังยืนยันงบประมาณ 140,000 บาท เหมือนเดิมขอบคุณครับ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอขอบคุณท่านกิจกูล ดีดวงพันธ์ มากครับ วาระนี้มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัย หรือต้องการ       
(ประธานสภาฯ)  อภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
(นายกเทศมนตรี) ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับงบประมาณที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา             
   คือถนนเส้นนี้จะเป็นสี่แยกลงไปห้วยบังอ่ี และถนนเส้นหนึ่งจะออกมาตรงที่นาของนายช่าง    
   กิจกูล อีกฝั่งก็จะเป็นป่าช้าบ้านนาจาน ซึ่งถนนเส้นนี้ได้ขาดการดูแลตั้งแต่สมัยเป็นสมาชิก 
   อบต. ตอนนี้ถนนช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านสัญจร ไป – มา ล าบาก ส าหรับ
   งบประมาณก็จะเป็นการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัย หรือ
(ประธานสภาฯ)  ต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี    

นายอุดร ยั่งยืน  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ   
(ประธานสภาฯ)  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระที่  1)                   
   ขั้นรับหลักการ นี้หรือไม่ ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้ยกมือครับ  
   (ยกมือรับหลักการ 11 เสียง ไม่รับหลักการ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับหลักการ 11 เสียง ไม่รับหลักการ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
   
นายอุดร ยั่งยืน  เมื่ อสมาชิ กสภา เทศบาลมีมติ เห็ นชอบกับร่ า ง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย               
(ประธานสภาฯ)  ประจ าปี พ.ศ. 2566 (วาระที่ 1) ขั้นรับหลักการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไป              
   จะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้เสนอ 
   จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญครับ  
           /นางสาวพรสวรรค์... 
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นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ดิฉันนางสาวพรสวรรค์  ดีดวงพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 ขอเสนอ                
(สมาชิกสภาฯ)  ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 คน ค่ะ  

นายอุดร ยั่งยืน  ขอผู้รับรองด้วยครับ                 
(ประธานสภาฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ยกมือรับรอง 
(สมาชิกสภาฯ)        

นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ ยกมือรับรอง  
(สมาชิกสภาฯ) 

นายอุดร ยั่งยืน  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 

นายอุดร ยั่งยืน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุม ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับ 
(ประธานสภาฯ)  ท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 คน ยกมือครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายอุดร ยั่งยืน  เมื่อสมาชิกทุกท่านมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ     
(ประธานสภาฯ)  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 7 คน ล าดับต่อไปกระผมขอให้สมาชิก
   สภาฯทุกท่านได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจ านวนที่เสนอมา ขอเชิญครับ  
  
นายอุดร ดีดวงพันธ์ กระผมนายอุดร ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอท่านธนวรรณ การสุวรรณ์                    
(สมาชิกสภาฯ)  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอผู้รับรองด้วยครับ                 
(ประธานสภาฯ) 

นายสมบูรณ์ จูมนา ยกมือรับรอง 
(สมาชิกสภาฯ) 

นายจันหอม ดีดวงพันธ์ ยกมือรับรอง  
(สมาชิกสภาฯ) 

นายอุดร ยั่งยืน  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเพ่ิมเติม เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
            /นายวิลัย… 
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นายวิลัย พันทะ  กระผมนายวิลัย พันทะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอท่านอรัณย์ธรรม ค านนท์          
(สมาชิกสภาฯ)  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอผู้รับรองด้วยครับ                 
(ประธานสภาฯ) 

นายสัญญา ถุดทิง ยกมือรับรอง 
(สมาชิกสภาฯ)        

นางฐนิดา ดีดวงพันธ์ ยกมือรับรอง  
(เลขานุการสภาฯ) 

นายอุดร ยั่งยืน  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเพ่ิมเติม เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ดิฉันนางมะลิวรรณ์ สุพร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอท่านสัญญา ถุดทิง     
(สมาชิกสภาฯ)  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ 

.นายอุดร ยั่งยืน  ขอผู้รับรองด้วยครับ                 
(ประธานสภาฯ) 

นายวิลัย พันทะ  ยกมือรับรอง 
(สมาชิกสภาฯ) 

นายจันหอม ดีดวงพันธ์ ยกมือรับรอง  
(สมาชิกสภาฯ)    

นายอุดร ยั่งยืน  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเพ่ิมเติม เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นางฐนิดา ดีดวงพันธ์ ดิฉันนางฐนิดา ดีดวงพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขอเสนอท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์       
(เลขานุการสภาฯ) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอผู้รับรองด้วยครับ                 
(ประธานสภาฯ) 

นางมะลิวรรณ์ สุพร ยกมือรับรอง 
(สมาชิกสภาฯ) 

นายสมบูรณ์ จูมนา ยกมือรับรอง  
(สมาชิกสภาฯ) 
            /นายอุดร... 
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นายอุดร ยั่งยืน  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเพ่ิมเติม เชิญครับ
(ประธานสภาฯ) 

นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ ดิฉันนางจุฑารัตน์  กลางประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอ                
(สมาชิกสภาฯ)  ท่านฐนิดา ดีดวงพันธ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอผู้รับรองด้วยครับ                 
(ประธานสภาฯ) 

นายอุดร ดีดวงพันธ์ ยกมือรับรอง 
(สมาชิกสภาฯ) 

นายสัญญา ถุดทิง ยกมือรับรอง  
(สมาชิกสภาฯ) 

นายอุดร ยั่งยืน  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเพ่ิมเติม เชิญครับ
(ประธานสภาฯ) 

นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์   ดิฉันนางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอ              
(สมาชิกสภาฯ)  ท่านมะลิวรรณ์ สุพร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอผู้รับรองด้วยครับ                 
(ประธานสภาฯ) 

นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ยกมือรับรอง 
(สมาชิกสภาฯ) 

นายสมบูรณ์ จูมนา ยกมือรับรอง  
(สมาชิกสภาฯ) 

นายอุดร ยั่งยืน  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเพ่ิมเติม เชิญครับ
(ประธานสภาฯ) 

นายจันหอม ดีดวงพันธ์ กระผมนายจันหอม ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอท่านวิลัย พันทะ     
(สมาชิกสภาฯ)  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอผู้รับรองด้วยครับ                 
(ประธานสภาฯ) 

นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์  ยกมือรับรอง 
(สมาชิกสภาฯ) 
            /นายอุดร… 
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นายอุดร ดีดวงพันธ์ ยกมือรับรอง  
(สมาชิกสภาฯ) 

นายอุดร ยั่งยืน  ผู้รับรองถูกต้องครับ เมื่อเสนอครบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติม เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 

นายอุดร ยั่งยืน  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบกับรายชื่อ
(ประธานสภาฯ)  คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 คน ที่สมาชิกทุกท่านได้เสนอมานี้ ถ้าท่านเห็นชอบยกมือครับ 

(ที่ประชุมสภาฯ)  มีมติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายอุดร ยั่งยืน  สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 7 คนแล้ว  
(ประธานสภาฯ)  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
   1. นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   2. นายอรัณย์ธรรม ค านนท์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น  
   3. นายสัญญา ถุดทิง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   4. นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   5. นางฐนิดา ดีดวงพันธ์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   6. นางมะลิวรรณ์ สุพร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
   7. นายวิลัย พันทะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเย็น   

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ 

นายอุดร ยั่งยืน  ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอจ านวนวันแปรญัตติ  ว่าจะใช้ระยะเวลา
(ประธานสภาฯ)  ในการแปรญัตติทั้งหมดกี่วัน เชิญครับ  

นางมะลิวรรณ์ สุพร ดิฉันนางมะลิวรรณ์ สุพร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอ 10 วัน ค่ะ 
(สมาชิกสภาฯ)    

นายอุดร ยั่งยืน  ขอผู้รับรองด้วยครับ                 
(ประธานสภาฯ) 

นายจันหอม ดีดวงพันธ์  ยกมือรับรอง 
(สมาชิกสภาฯ) 

นางสาวธนวรรณ การสุวรรณ์ ยกมือรับรอง  
(สมาชิกสภาฯ) 
 
            /นายอุดร… 
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นายอุดร ยั่งยืน  ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ  
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 

นายอุดร ยั่งยืน  เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่าง อ่ืน กระผมขอมติที่ประชุมให้              
(ประธานสภาฯ)  ความเห็นชอบกับท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ที่ได้เสนอวันแปรญัตติจ านวน 10 วัน ถ้าท่านใด
   เห็นชอบยกมือครับ   

ที่ประชุมสภาฯ  มติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายอุดร ยั่งยืน  ก่อนที่จะส่งร่างเทศบัญญัติให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมทุกท่านได้ก าหนด
(ประธานสภาฯ)  ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นหนังสือ ว่าจะใช้ระยะเวลากี่วัน 
   แต่ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ขอเชิญครับ 
  
นางสาวพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ดิฉันขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 วัน           
(สมาชิกสภาฯ)  ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.   

นายอุดร ยั่งยืน  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายสัญญา ถุดทิง  ยกมือรับรอง 
(สมาชิกสภาฯ) 

นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์ ยกมือรับรอง 
(สมาชิกสภาฯ) 

นายอุดร ยั่งยืน  ผู้รับรองถูกต้องครับ วาระนีม้ีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 

นายอุดร ยั่งยืน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับ        
(ประธานสภาฯ)  ท่านพรสวรรค์ ดีดวงพันธ์ ที่ได้เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
   จ านวน 3 วัน  ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.       
   ถ้าท่านใดเห็นชอบยกมือครับ                

ที่ประชุมสภาฯ  มติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

           /นายอุดร... 
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นายอุดร ยั่งยืน  ดังนั้น จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้
(ประธานสภาฯ)  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติจ านวน 10  วัน ตั้งแต่
   วันที่ 19 -28 สิงหาคม 2565 และระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
   แปรญัตติ จ านวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา                  
  08.30 – 16.30 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. 
นายอุดร ยั่งยืน  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเชิญที่ประชุมท่านพักรับประทานอาหารว่างครับ                      
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ – 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 10.45 น.   

นายอุดร ยั่งยืน  3.2 ญัตติเรื่อง พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
(ประธานสภาฯ)  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์       
   คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
   Multifunction เลเซอร์ หรือ LED จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับกองการศึกษา   
   (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น) ผู้เสนอญัตติ  
   ขอเชิญท่านนายกอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น เสนอญัตติต่อที่ประชุม      
   เชิญครับ 

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ญัตติเรื่อง พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงาน
   การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
   อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
   หรือ LED จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับกองการศึกษา กระผมจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา
   เทศบาลต าบลดงเย็น เพ่ือพิจารณา ให้ความต่อไปขอบคุณครับ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้  มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือ            
(ประธานสภาฯ)  ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธาน  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ              
(ปลัดเทศบาลฯ)  เรื่อง พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงาน           
   การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
   อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction                        
   เลเซอร์ หรือ LED จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับกองการศึกษา  

                  /จะเป็นการ… 
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   จะเป็นการโอนเงินงบประมาณมาเพ่ิมเดิมตั้งงบประมาณในการจัดซื้อไว้ 7 ,500 บาท                      
   จ าเป็นต้องมีการโอนเงินงบประมาณเข้ามาเพ่ิมเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ Multifunction เลเซอร์ 
   หรือ LED ตั้งไว้ 10,000 บาท ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  มากครับ วาระนี้  มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือ            
(ประธานสภาฯ)  ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 

นายอุดร ยั่งยืน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติเรื่อง พิจารณา
(ประธานสภาฯ)        การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2565  แผนงานการศึกษา            
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
   จ านวน 2,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
   จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับกองการศึกษา  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายอุดร ยั่งยืน  3.3 ญัตติเรื่อง พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
(ประธานสภาฯ)        งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา           
   งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่าย
   เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 
   ส าหรับกองการศึกษา 
   (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น) ผู้เสนอ 

นายอุดร ยั่งยืน  วาระนี้ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น ได้น าเรียนต่อสภาเทศบาล เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ญัตติเรื่อง พิจารณาการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ          
   พ.ศ.  2565  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ ว ไปเกี่ ยวกับการศึกษา งบลงทุน              
   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
   เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับกองการศึกษา                              
   ข้อความเดิม เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank- 
   Printer) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายใน    
   เครื่องเดียวกัน เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)    
   จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ,200 x 1,200 dpi มีความเร็ว
   ในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
   มีความเร็วในการพิมพ์สี ส าหรับส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที หรือ         
   5 ภาพต่อนาที สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว ด า-สี) ได้ มีความละเอียดในการสแกน
   สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 
                /สามารถ... 
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   สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
   สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ มีช่องเชื่อม ( Interface) แบบ USB 2.0 
   หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) 
   แบบ 10/100Base – T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน                          
   เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEE 802.11b,g,n) ได้ มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
   สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และCustom ข้อความใหม่ เครื่องพิมพ์ Multifunction 
   เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ราคา 10 ,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  เป็นอุปกรณ์ที่มี                               
   ความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน มีความละเอียด
   ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi มีความเร็วในกาพิมพ์กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า    
   28 หน้าต่อนาที มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB สามารถสแกน
   เอกสาร ขนาด A4 ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 ,200 x 1,200 dpi 
   มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto Document Feed) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้                       
   สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา สามารถย่อและขยายได้  24 ถึง            
   400 เปอร์เซ็นต์ มีช่องเชื่อมต่อ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า       
   1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100Base – T หรือ
   ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น สามารถ
   ใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษได้เอง กระผมจึงได้เสนอ
   ญัตติต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปขอบคุณครับ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับวาระนี้ มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือต้องการ
(ประธานสภาฯ)  สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับญัตติ              
(ปลัดเทศบาลฯ)  เรื่อง พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์                       
   คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์                 
   Multifunction เลเซอร์หรือ LED จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับกองการศึกษาที่ได้เสนอในญัตติ   
   ที่  3.2 เพราะว่าสเปคเดิมจะเป็นเครื่องราคา 7 ,500 บาท พอเราโอนเงินมาเ พ่ิม           
   จ านวน  2,500 บาท ก็จะเป็นเครื่องพิมพ์  Multifunction เ ล เ ซ อ ร์ ห รื อ  LED ข า ว ด า         
   ราคา 10,000 บาท ตามข้อความใหม่ ด้านความเร็วในการพิมพ์ก็จะดีกว่า ขอน าเรียน                  
   เพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากครับวาระนี้ มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือต้องการ
(ประธานสภาฯ)  สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 

            /นายอุดร… 
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นายอุดร ยั่งยืน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติเรื่อง พิจารณา
(ประธานสภาฯ)        การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน      
   การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
   และอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
   เลเซอร์หรือ LED จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับกองการศึกษา ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบ    
   ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.    

นายอุดร ยั่งยืน  ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 5 ผมขอเชิญที่ประชุมทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน
(ประธานสภาฯ)      พร้อมกันทีศ่าลาเอนกประสงค์ด้านหลังส านักงาน ครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ     

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 13.00 น.  

นายอุดร ยั่งยืน  3.4 ญัตติเรื่อง พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
(ประธานสภาฯ)  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์
   คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
   Multifunction เลเซอร์ หรือ LED จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
   บ้านหนองแคน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน 
   (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น) ผู้เสนอ 

นายอุดร ยั่งยืน  วาระนี้ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น ได้น าเรียนต่อสภาเทศบาล เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)        

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ญัตติเรื่อง พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงาน
   การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
   เลเซอร์ หรือ LED จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน  และ         
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน กระผมจึงได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล       
   ต าบลดงเย็น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปขอบคุณครับ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ วาระนี้  มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือ            
(ประธานสภาฯ)  ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 

           /นายวิวัฒน์ชัย… 
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นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธาน  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ              
(ปลัดเทศบาลฯ)  เรื่องญัตติเรื่องพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565                  
   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์      
   คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์                          
   Multifunction เลเซอร ์หรือLED ขาวด า  เดิ ม เ ร าตั้ ง งบประมาณไว้ ร าคา เครื่ อ งละ         
   7,500 บาทจ านวน 2 เครื่อง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน และศูนย์พัฒนา   
   เด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน จ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาเพ่ิมเครื่องละ 2 ,500 บาท         
   ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ มากครับวาระนี้ มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือต้องการ
(ประธานสภาฯ)  สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 

นายอุดร ยั่งยืน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติเรื่องพิจารณา
(ประธานสภาฯ)  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานการศึกษา        
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            
   และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
   เลเซอร์ หรือLED ขาวด า จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน และ
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายอุดร ยั่งยืน  3.5 ญัตติเรื่อง พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี                      
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้ 20 ,000 บาท         
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED จ านวน 2 เครื่อง 
   ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแคน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน 
   (นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น) ผู้เสนอ 

นายอุดร ยั่งยืน  วาระนี้ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดงเย็น ได้น าเรียนต่อสภาเทศบาล เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)        

นายอุทิน จันทะโสม กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ 
(นายกเทศมนตรีฯ) ญัตติ เรื่อง พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี                 
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
   งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
   ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับศูนย์พัฒนา
   เด็กเล็กบ้านหนองแคน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน  

                /ข้อความเดิม… 



 
 

       -17- 

   ข้อความเดิม  เครื่ อง พิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถั งหมึ ก พิม พ์                
   (Ink TankPrinter) จ านวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
   Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
   ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์           
   ไม่น้อยกว่า 1 ,200 x 1,200 dpi มีความเร็ว ในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4         
   ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที หรือ 8.8 ภาพต่อนาที มีความเร็วในการพิมพ์สี ส าหรับส าหรับ
   กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที หรือ 5 ภาพต่อนาที สามารถสแกนเอกสาร     
   ขนาด A4 (ขาว ด า-สี) ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 ,200 x 600 
   หรือ 600 x 1,200 dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติสามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสี      
   และขาวด า สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา สามารถย่อและขยายได้ 25  
   ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ มีช่องเชื่อม ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า     
   1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100Base – T หรือ
   ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้ งานผ่าน เครือข่ ายไร้สาย Wi-Fi                 
   ( IEE 802.11b,g,n)  ได้  มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้กับ                           
   A4,Letter,Legal และCustom ข้อความใหม่ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED 
   ขาวด า ราคา 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น                              
   Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน มีความละเอียดในการพิมพ์         
   ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi มีความเร็วในกาพิมพ์กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า        
   ต่อนาที มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB สามารถสแกนเอกสาร 
   ขนาด A4 ได้  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 ,200 x 1,200 dpi               
   มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้                           
   สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา สามารถย่อและขยายได้ 24 ถึง            
   400 เปอร์เซ็นต์ มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า       
   1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100Base – T หรือ
   ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น สามารถ
   ใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษได้เอง กระผมจึงได้เสนอ
   ญัตติต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น เพ่ือพิจารณาให้ความต่อไปขอบคุณครับ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอขอบคุณท่านนายกอุทิน จันทะโสม มากครับ  วาระนี้  มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือ            
(ประธานสภาฯ)  ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 

นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์ กราบเรียนท่านประธาน  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ส าหรับ              
(ปลัดเทศบาลฯ)  เรื่องญัตติเรื่องพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565                  
   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์      
   คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์                          
   Multifunction เล เซอร์หรือLED ขาวด า  เดิม เราตั้ ง งบประมาณไว้ ราคาเครื่ องละ          
   7,500 บาท จ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาเพ่ิมเครื่องละ 2,500 บาท 

                 /เพ่ือจ่ายเป็น… 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLED ขาวด า ตามสเปคที่เรา    
   ตั้ งไว้ราคาเครื่องละ 10 ,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก              
   บ้านหนองแคน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ขอน าเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับ 

นายอุดร ยั่งยืน  ขอขอบคุณท่านปลัดวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์  มากครับ วาระนี้  มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือ            
(ประธานสภาฯ)  ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี  

นายอุดร ยั่งยืน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเรียนเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบญัตติเรื่อง พิจารณา
(ประธานสภาฯ)        การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน    
   การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   และอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
   เลเซอร์หรือ LED จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน  และ          
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ถ้าสมาชิกทา่นใดมีมติเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.00 น. 
นายอุดร ยั่งยืน  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเชิญที่ประชุมท่านพักรับประทานอาหารว่างครับ                      
(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ – 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 14.15 น.  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืน ๆ  
นายอุดร ยั่งยืน  ส าหรับวาระนี้ มีท่านใดจะน าเรียนเสนอเพ่ิมเติม เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   

ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี    

นายอุดร ยั่งยืน  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ)   

ปิดประชุม เวลา 14.20 น.  
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     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายพงศ์รพี  ดีดวงพันธ์) 
          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

    (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์) 
      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3    
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

    (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสมบูรณ์  จูมนา) 

  
    (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายจันหอม  ดีดวงพันธ์) 

  
    (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอุดร  ดีดวงพันธ์) 

  
        (ลงชื่อ)    กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นางจุฑารัตน์ กลางประพันธ์) 

รายงานฉบับนี้สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น จึงลงนามไว้ในรายงานการประชุม 

      (ลงชื่อ)   ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเย็น 
          (นายอุดร  ยั่งยืน) 
 
 
 
 
 


